

KẾT LUẬN
CỦA HỘI NGHỊ TỈNH ỦY LẦN THỨ 15 (KHÓA XX)
về tình hình thực hiện công tác quý I/2024;
nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tán thành Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực hiện công tác quý I/2024, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024 và kết luận một số nội dung sau:

I. Về tình hình thực hiện công tác quý I/2024

Trong quý I/2024, các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị của tỉnh đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương của Trung ương, của tỉnh với quyết tâm chính trị cao và đạt được những kết quả tích cực. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên các mặt công tác được đẩy mạnh; tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025); tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; kịp thời rà soát, ban hành các quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác một số cơ quan, đơn vị. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 3,15%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tăng khá, ước đạt 8.489 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, thực hiện tốt các chính sách đền ơn, đáp nghĩa, an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Thực hiện công tác tuyển quân đạt mục tiêu đề ra. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn, thách thức đã được nhận diện và xác định, trong cuối quý I có nhiều khó khăn mới phát sinh từ tình hình nội tại của tỉnh, đã đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới cho toàn Đảng bộ tỉnh trong quý II và năm 2024, trong đó có những vấn đề cần tiếp tục quan tâm khắc phục:

- Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ; công tác phối hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ có lúc, có việc còn thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao, một số vụ việc người dân khiếu kiện đông người còn xảy ra. Người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; một số cán bộ, công chức làm việc cầm chừng, sợ sai, sợ trách nhiệm, hiệu quả thấp;...

- Việc nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng có lúc không kịp thời, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

- Tình hình thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài gặp nhiều khó khăn; nguồn thu tiền sử dụng đất còn thấp (*ước đạt 4,8% so với Kế hoạch, bằng 77% so với cùng kỳ năm 2023*), ảnh hưởng đến khả năng cân đối vốn thực hiện một số dự án; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở một số địa phương thực hiện còn chậm. Việc triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn hạn chế; tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với bình quân chung cả nước; chất lượng giáo dục, y tế có mặt còn hạn chế.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2024

Trong tình hình mới, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tỉnh ta sẽ đối mặt với những khó khăn, thách thức nhiều hơn, ảnh hưởng việc thực hiện nhiệm vụ trong quý II/2024 và thời gian đến. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong quý II/2024 và thời gian đến, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ trên các lĩnh vực đúng quy trình, quy định. Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo tinh thần Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị, Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ; Quy định số 887-QĐ/TU ngày 12/12/2022 và Công văn số 2026-CV/TU ngày 27/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo động lực để phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công chức, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên ngành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ đúng quy định và đạt kết quả cao.

2. Tiếp tục rà soát tất cả các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là việc triển khai thực hiện các kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo yêu cầu đề ra.

3. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác nội chính, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo Kết luận số 2043-KL/TU ngày 05/12/2023 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 khóa XX về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2024; Chương trình công tác năm 2024 và quý II/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chương trình, kế hoạch, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó:

3.1. Tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh trong quý II và năm 2024. Thường xuyên nắm tình hình tư tưởng trong Đảng, dư luận trong xã hội, thực hiện tốt công tác tuyên truyền và truyền thông định hướng dư luận trên các phương tiện truyền thông, trên không gian mạng, các nền tảng xã hội theo hướng tuyên truyền, phản bác thông tin giả, thông tin sai sự thật. Tăng cường "phủ xanh" các thông tin tích cực, trong đó, chú trọng tuyên truyền,

biểu dương gương người tốt, việc tốt, các thành quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

3.2. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy thực hiện hiệu quả các chủ trương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị: Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; xây dựng, phát triển đảng viên, đoàn thể trong khu vực ngoài nhà nước; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng trên các mặt công tác của các cấp ủy trong tình hình mới.

3.3. Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Ủy viên ban chấp hành, Ủy viên ban thường vụ, Bí thư, Phó bí thư cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2025 - 2030 và các chức danh lãnh đạo khối Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026, 2026 - 2031; củng cố, kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

3.4. Chủ động triển khai thực hiện chu đáo, chất lượng công tác nhân sự, văn kiện phục vụ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (sau khi có văn bản chỉ đạo của Trung ương). Hướng dẫn về đại hội chi bộ thôn, tổ dân phố trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2025 - 2027.

3.5. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng, chính quyền; chất lượng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở. Thực hiện tốt quy định người đứng đầu cấp ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của người dân để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo hợp lòng dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần giữ vững niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền. Chỉ đạo chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cấp cơ sở.

3.6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để chủ động phòng ngừa sai phạm; bảo đảm đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng với kỷ luật của chính quyền, xử lý kiên quyết, nghiêm minh, kịp thời các sai phạm. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

3.7. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là:

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là khẩn trương hoàn thành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu 1/2000 còn lại trong Khu kinh tế Dung Quất và quy hoạch xây

dựng vùng các huyện; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 làm cơ sở để kêu gọi, thu hút đầu tư trong thời gian đến.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đối với các địa phương liên quan gắn với tinh giản biên chế; kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Đề án vị trí việc làm và giải quyết các chế độ, chính sách đối với cán bộ dôi dư sau sắp xếp. Hoàn thành trong tháng 10/2024 để chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội cấp cơ sở.

- Rà soát, đánh giá tình hình tài chính, ngân sách và kế hoạch đầu tư công trung hạn, trên cơ sở đó, cân đối, điều chỉnh việc phân bổ các nguồn lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo thứ tự ưu tiên, phù hợp với nguồn lực. Tăng cường công tác quản lý các nguồn thu, nắm chắc nguồn thu, chống thất thu, tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan sử dụng đất, bảo đảm các nguồn lực để cân đối đầu tư; đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả đầu tư công.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để thực hiện các dự án bảo đảm tiến độ đề ra; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc các dự án trọng điểm: (1) Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025; (2) Dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi; (3) Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1; (4) Dự án đầu tư xây dựng Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIb. Đối với vấn đề vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền lãnh đạo, chỉ đạo.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả, toàn diện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 06/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững trên địa bàn các huyện miền núi. Triển khai quyết liệt để đạt chỉ tiêu có thêm 13 xã nông thôn mới trong giai đoạn 2021 - 2025 để hoàn thành chỉ tiêu 80% số xã toàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn, nhất là tập trung trồng các loại cây trồng tạo nên sản phẩm thương hiệu OCOP, nhằm quảng bá, giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của tỉnh Quảng Ngãi ra thị trường trong và ngoài tỉnh góp phần tăng thu nhập cho người dân.

- Tăng cường quản lý chặt chẽ việc khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển văn hóa, giáo dục, y tế; nhất là, tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc trong đầu tư hạ tầng y tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và các dịch vụ khám, chữa bệnh phục vụ nhu cầu của người dân. Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc an sinh xã hội. Chú trọng công tác đào tạo, giải quyết việc làm cho lao động, nâng cao đời sống Nhân dân.

- Tiếp tục đẩy mạnh chuyên đổi số, cải cách hành chính nhằm nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh.

3.8. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung rà soát, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phức tạp, kéo dài, không để hình thành "điểm nóng", bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

III. Tổ chức thực hiện

1. Các Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cụ thể hóa nội dung Kết luận này thành chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện và tích cực tham gia giám sát việc thực hiện Kết luận này.

3. Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, giám sát việc thực hiện Kết luận này; báo cáo Tỉnh ủy những nội dung cần lãnh đạo, chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư (báo cáo),
- Các cơ quan xây dựng đảng Trung ương và các vụ địa phương, địa bàn, cơ quan thường trực các cơ quan xây dựng đảng Trung ương (báo cáo),
- Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
- Thường trực HĐND; UBND tỉnh,
- Các Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, BTV Tỉnh đoàn,
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh,
- Các cơ quan chuyên trách TM, GV Tỉnh ủy,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,
- VPTU: CVP, PCVP, các phòng chuyên môn,
- Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M TỈNH ỦY
BÍ THƯ

Bùi Thị Quỳnh Vân